

วันเด็กแห่งชาติ 2558 โลโก้วันเด็ก 2558 คำขวัญวันเด็ก 2558

นำเสนอเมื่อ : 6 ม.ค. 2558

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และพันตำรวจโท ชรินทร์ บัวเดือนหอม รองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต งานป้องกันปราบปราม รวมถึงนางสาวการุญจิตาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมี ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เด็กเยาวชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2498 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทุกสมัยได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของชาติในอนาคต ซึ่งการจัดในปีนี้เป็นครั้งที่ 58 ภายใต้คำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ความรู้ คุณคุณธรรม นำสู่นาคต” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ที่บริเวณสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญและรับทราบถึงความต้องการของเด็กและเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญของตนเอง โดยการปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ เป็นพลังพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป

ดังนั้น เด็กทุกคนจึงควรมีความขยัน หมั่นศึกษาหาความรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสียสละ รู้จักสิทธิหน้าที่ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ตลอดจนจรรยาบรรณสมบัติ

สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ประกอบด้วย :

- 1) การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับโลรางวัล** ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยในปีนี้มีเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 771 คน แบ่งเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 545 คน และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 226 คน
- 2) งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ** ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ที่บริเวณสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน
- 3) การจัดพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558** ชื่อว่า “เมล็ดพันธุ์ของชาติ” จำนวน 350,000 เล่ม จำหน่ายราคาเล่มละ 15 บาท เพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 และเพื่อเผยแพร่คำขวัญวันเด็ก “ความรู้ คุณคุณธรรม นำสู่นาคต” ที่เด็ก ๆ จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและส่งเสริมให้มินิรักการอ่านและการเขียน

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานวันเด็กในปีนี้ได้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนในการร่วมจัดงานจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง กรมการขนส่งทางบก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งมูลนิธิ สมาคม และบริษัทห้างร้านต่างๆ โดยกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ **จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Kid's Funtasia** ประกอบด้วย 3 โซนหลัก ได้แก่

- **โซนดินแดนเด็กไทยคิดดี ทำดี** เพื่อปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมเล่นเกมส์ หมากรุก คอสเวิร์ส การฉายภาพยนตร์ค่านิยม 12 ประการ นิทรรศการ
- **โซนดินแดน อนาคตเด็กไทย ก้าวไกลอาเซียน** กิจกรรมถาม-ตอบปัญหาอาเซียน การแสดง การละเล่นไทยและต่างชาติ การทำอาหารนานาชาติ การประกอบอาชีพต่างๆ
- **โซนดินแดนผจญภัยวัยเรียนรู** กิจกรรมสวนสนุก เครื่องเล่นเป่าลมขนาดยักษ์

กิจกรรมงานวันเด็กในปี นี้ นอกจากเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานจะได้รับสาระ ความสนุกสนาน และความบันเทิงต่างๆ

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมจัดงานและกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการรักษาคุณธรรมจริยธรรมและประเพณีไทยแล้ว ยังจะได้รับของขวัญ ของรางวัล และของที่ระลึกต่างๆ อย่างมากมายอีกด้วย

ที่มา [ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ](#)



Logo "วันเด็ก" ประจำปี 2558

คำขวัญวันเด็ก 2558
"ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี2558 คำขวัญวันเด็ก58 วันเด็กแห่งชาติ